

Số:/BC-CCTHADS

Bù Đăng, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành dân sự 06 tháng đầu năm 2024 Phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024

Năm 2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy và UBND huyện, luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền địa phương, đã tạo động lực thúc đẩy toàn thể công chức trong Chi cục Thi hành án dân sự huyện vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao hơn, công việc phát sinh mới ngày càng phức tạp, lực lượng Chấp hành viên còn ít, nhiều tài sản kê biên là bất động sản đã giảm giá nhiều lần nhưng chưa bán được.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng, của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

1.1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

Ngay từ đầu năm, Chi cục đã triển khai quyết liệt các mặt công tác, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm cấp trên giao; chỉ đạo thực hiện chính xác công tác rà soát, phân loại án, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm thi hành án do Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với Chấp hành viên, công chức trong đơn vị nhằm đảm bảo kế hoạch công tác năm triển khai đúng tiến độ, đúng luật định và thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu công tác.

Năm 2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện được Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao thực hiện chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ: Về việc đạt tỷ lệ 83,25%, về giá trị đạt tỷ lệ 46,75% trên số việc, giá trị có điều kiện thi hành.

1.2. Tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chỉ cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng đã triển khai thi hành Luật được ban hành, chỉ đạo các Chấp hành viên, thư ký, chuyên viên, cán sự, thủ kho tham gia đầy đủ các buổi tập huấn một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.

2. Kết quả đạt được

2.1. Kết quả thi hành án dân sự thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ Tư pháp và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục THADS

- *Về việc:* Tổng số bản án quyết định đã nhận là 421 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 1.772 việc¹, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.197 việc; Số thụ lý mới là 575 việc, so với cùng kỳ năm 2023, giảm 90 việc, (giảm 4.83%).

- Sau khi trừ đi số ủy thác là 04 việc, số thu hồi là 02 việc thì tổng số phải thi hành là 1.766 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.096 việc, chiếm 62.0 % trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 643 việc, chiếm 36.40 % trong tổng số phải thi hành; Số hoãn thi hành án là 29 việc, chiếm 1.60 % trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 468 việc, tăng 119 việc (giảm 34.1 %) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 42.70 % (tăng 11.4%) so với cùng kỳ năm 2023. Còn thiếu 40.55 % so với chỉ tiêu của Cục giao;

Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án *chuyển sang* sổ theo dõi riêng là 259 việc.

Số việc chuyển kỳ sau 1.298 việc, giảm 195 việc (giảm 13.06 %) so với cùng kỳ năm 2023.

- *Về tiền:*

Tổng số giải quyết là 359.753.076 nghìn đồng², trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 290.225.054 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 69.528.022 nghìn đồng, tăng 43.411.133 nghìn đồng (tăng 13.72 %) so với cùng kỳ năm 2023;

¹ Số việc cùng kỳ năm 2019, Tổng số thụ lý là ... việc; Số thụ lý mới là ...việc; Tổng số phải thi hành là ... việc; Số có điều kiện thi hành là ... việc; Số thi hành xong là ...việc; Số chuyển kỳ sau là việc.

² Số tiền cùng kỳ năm 2019, Tổng số thụ lý là ... nghìn đồng; Số thụ lý mới là ... nghìn đồng; Tổng số phải thi hành là ... nghìn đồng; Số có điều kiện thi hành là ... nghìn đồng; Số thi hành xong là ... nghìn đồng; Số chuyển kỳ sau là ... nghìn đồng.

- Sau khi trừ đi số ủy thác là 8.872.477.000 đồng, số thu hồi là 600.000 đồng thì tổng số phải thi hành là 350.879.999 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 158.506.781 nghìn đồng, chiếm 45.1 % trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 157.458.806 nghìn đồng, chiếm 44.8 % trong tổng số phải thi hành; Số hoãn thi hành án là 36.234.287 nghìn đồng, chiếm 10.1 % trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 33.302.052 nghìn đồng, tăng 24.144.485 nghìn đồng (tăng 263.6 %) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 21.01 % (tăng 15.47 %) so với cùng kỳ năm 2023, thiếu so với chỉ tiêu của Cục giao là 25.74 %;

- Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án *chuyển sang* số theo dõi riêng là 45.514.812 nghìn đồng.

- Số tiền chuyển kỳ sau 317.577.947 nghìn đồng, tăng 10.902.879 nghìn đồng (tăng 3.56 %) so với cùng kỳ năm 2023.

- *Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:* Trong 06 tháng đầu năm 2024 không có vụ việc nào. Bằng với cùng kỳ năm 2023.

- *Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án,* 06 tháng đầu năm 2024, Chi cục không có hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện xét miễn, giảm. Bằng với cùng kỳ năm 2023.

- *Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án,* từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/3/2024, Chi cục đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 13 trường hợp, tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ.

- *Về kết quả bán đấu giá thành:*

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Chi cục không có bán đấu giá thành, bằng với cùng kỳ năm 2023.

+ Hủy kết quả bán đấu giá: không có.

2.2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã xây dựng, nghiêm túc và thực hiện tốt nội quy tiếp công dân tại đơn vị. Hàng tuần, tháng, quý phân công Lãnh đạo, công chức trực tiếp công dân và nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Chi cục đã tiếp 68 lượt công dân tại trụ sở cơ quan. Trong đó: 58 lượt công dân đến làm đơn yêu cầu thi hành án, 10 lượt công dân đến liên hệ công việc hỏi thông tin về kết quả thi hành án.

* Về khiếu nại, tố cáo: Trong 06 tháng đầu năm 2023: Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2.3. Kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc

Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và đầu tư trang thiết bị, phương tiện hoạt động: luôn được Chi cục thực hiện tốt, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản đúng mục đích, định mức, đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và công khai, minh bạch trong cơ quan; cơ sở vật chất của các đơn vị đã được trang bị cơ bản đầy đủ, đảm bảo điều kiện làm việc cho các công chức.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Không.

Tình hình mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc: Chi cục triển khai mua sắm theo đúng quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2.4. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.

Công tác Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Thi hành án dân sự huyện hoàn thành nhiệm vụ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác. Chi cục Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành: Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và kết quả xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, cụ thể:

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt công tác xét miễn giảm đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, trình tự theo quy định của pháp luật.

Phối hợp tốt với Tòa án nhân dân trong việc rà soát, đối chiếu việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đối với những bản án, quyết định trước đây chưa chuyển giao.

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và Ngân hàng đã phối hợp tích cực với cơ quan Thi hành án dân sự huyện trong việc tham gia hội đồng tiêu hủy tang vật, tiến hành các thủ tục giao nhận tang vật, xác định điều kiện của người phải thi hành án, việc trao đổi thông tin ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán tài sản.

2.5. Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS.

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động đã đề ra, phân công nhiệm vụ, địa bàn hoạt động cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; Định kỳ họp giao ban để đánh giá kết quả đã đạt được, nêu ra những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp, phương hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức

liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

3. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế:

Tỷ lệ các vụ việc không có điều kiện thi hành án nhiều, các vụ việc người phải thi hành án có hoàn cảnh khó khăn xin thi hành dần và các vụ việc thu cấp dưỡng nuôi con theo định kỳ hàng tháng nên kéo dài nghĩa vụ thi hành án. Có nhiều vụ việc phải thi hành khoản án phí chưa thể ra Quyết định cưỡng chế vì số tiền thi hành thấp, giá trị tài sản lại cao và đang thế chấp tại các Ngân hàng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án. Tài sản của bên phải thi hành án không đủ để thi hành phần lớn canh tác trên đất lâm phần hoặc tài sản thế chấp tại các Ngân hàng.

Một số án dân sự trong hình sự và án phí khi đưa ra thi hành thì người phải thi hành án không có tài sản, thu nhập hoặc không có mặt tại nơi cư trú.

Tài sản kê biên nhiều nhưng không bán được.

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Lực lượng Chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng còn ít, công việc phải giải quyết lại ở mức cao.

Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, không tự nguyện thi hành án, cố tình trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án.

Do tình hình kinh tế của huyện còn khó khăn, bất động sản bị trầm lắng nên không bán được tài sản.

4. Đánh giá chung:

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy Ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan của huyện và chính quyền các xã, thị trấn trong huyện cùng với sự phấn đấu của lãnh đạo, công chức, người lao động trong Chi cục Thi hành án dân sự huyện công tác thi hành án dân sự trong 06 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả tốt, thể hiện được những kết quả bước đầu đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành bám sát kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

- Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

- Tổ chức thi hành xong về việc, về giá trị đạt và vượt các chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự giao năm 2024, phấn đấu kết quả thi hành án năm 2024 cao hơn so với năm 2023.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đạt chất lượng, đảm bảo triệt để, dứt điểm tất cả các đơn, không để tồn đọng và đúng trình tự, thủ tục luật định.

- Tập trung xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc phối hợp xác minh, giải quyết, xét miễn giảm thi hành án và cưỡng chế thi hành án.

2. Giải pháp chủ yếu

- Tăng cường triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.

- Tăng cường công tác xác minh điều kiện thi hành án, đôn đốc việc thi hành án; Rà soát, phân loại việc thi hành án chính xác để có những biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm đối với từng vụ việc; Đối với trường hợp đương sự cố tình né tránh việc thi hành án thì kiên quyết áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành; Lập kế hoạch cụ thể để thi hành các vụ việc liên quan đến Tín dụng, Ngân hàng; Rà soát các vụ có đủ điều kiện xét miễn, giảm.

- Phát huy trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đảm bảo đúng tiến độ; ban hành đủ và chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và tích cực phối hợp với các ngành hữu quan, nhất là các cơ quan nội chính, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Lưu.

CHI CỤC TRƯỞNG

Trương Văn Cường